

Vietnam's Ceramic Manufacturing Expo

# VIETNAM Ceramics 2020 Hanoi

VIETNAM Ceramics, powered by ASEAN Ceramics

# 26-27. 8. 2020

International Center of Exhibitions (I.C.E.)  
Hanoi | Vietnam

The 2nd premier exhibition & conference of machinery, technology & materials for manufacturing tiles, sanitaryware, tableware & heavy clay in Vietnam

Co-Organised by Asian Exhibition Services Ltd., AES (UK) Limited & the Vietnam Building Ceramic Association (VIBCA)

## Ferro nổi bật tại VIETNAM Ceramics 2020

Ferro chiếm vị trí trung tâm tại triển lãm quốc tế hàng đầu Việt Nam về ngành công nghiệp gốm sứ với các giải pháp kỹ thuật sản xuất và đổi mới công nghệ mới nhất, Triển lãm được tổ chức từ ngày 26 đến 27 tháng 8 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế (ICE) trung tâm thủ đô Hà Nội.



Ferro là một trong những công ty sản xuất toàn cầu hàng đầu trong ngành công nghiệp gốm sứ với hơn 100 năm kinh nghiệm sản xuất nguyên vật liệu tập trung vào ba phân khúc: Lớp phủ bề mặt, men màu và thủy tinh và Giải pháp màu cho ngành gốm sứ. Công ty cung cấp frit, các loại men sứ và men thủy tinh, bột màu đặc biệt và men màu cho in kỹ thuật số gốm sứ, thủy tinh, nhựa và các dòng máy in.

## Triển lãm năm 2020 chào đón màn trình diễn toàn cầu về nguyên vật liệu và công nghệ kỹ thuật sản xuất gốm sứ

Triển lãm quốc tế VIETNAM Ceramics 2020 sẽ chứng kiến sự trở lại của các gian hàng quốc tế đến từ Ý, Trung Quốc, Ấn Độ và các công ty đến từ khắp nơi trên thế giới, trong tháng này Ban Tổ chức chào đón các công ty và sản phẩm mới đăng ký tham gia triển lãm từ Đức, Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Hà Lan, Ấn Độ, Bulgaria, Thái Lan, Trung Quốc, Ý và Việt Nam.

Triển lãm Vietnam Ceramics 2020 sẽ được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Hà Nội (ICE), địa điểm tọa lạc ngay giữa trung tâm thành phố, với diện tích 4.000m2 không gian triển lãm và khuôn viên rộng lớn bao quanh cũng như các điểm hỗ trợ khu vực triển lãm chính.



## Điểm nổi bật trong triển lãm 2020: Diễn đàn đổi mới của gian hàng quốc gia Việt Nam

Các công ty sản xuất gốm sứ hàng đầu của Việt Nam sẽ cùng hợp tác với Ban Tổ chức VIETNAM Ceramics 2020 trưng bày các sản phẩm, xu hướng và mẫu mã mới nhất trên thị trường. Gian hàng chung "Sản phẩm gốm sứ Việt Nam" sẽ tập hợp các công ty thành viên của Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam cùng trưng bày sản phẩm và lần đầu tiên đem đến cho khách tham dự hiểu rõ hơn về khả năng và nhu cầu của Việt Nam từ gạch ốp lát đến thiết bị vệ sinh, sứ gia dụng và gạch ngói đất sét nung.



"Gian hàng quốc gia "Sản phẩm gốm sứ Việt Nam" sẽ đem tới cho khách tham quan và các công ty trưng bày tại triển lãm một trải nghiệm đầu tiên về sự xuất sắc của gốm sứ Việt Nam đồng thời nâng cao nhận thức về những tiến bộ trong sản xuất và thị trường, nhu cầu cung ứng về công nghệ, vật liệu và sản xuất khi Việt Nam đổi mới và đầu tư để trở thành quốc gia sản xuất hàng đầu trong ngành công nghiệp gốm sứ toàn cầu. Điểm đặc biệt trong triển lãm năm 2020 sẽ mang đến cơ hội gặp gỡ, thảo luận và hợp tác với các nhà sản xuất hàng đầu của Việt Nam".

**Đình Quang Huy**

Chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam (VIBCA)

Chương trình "Sản phẩm gốm sứ Việt Nam" sẽ bao gồm chuyến tham quan công nghệ kỹ thuật trước Triển lãm và sẽ mời khách tham gia trưng bày từ các thị trường nhập khẩu của Việt Nam là Trung Quốc, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Ý, Malaysia và Thái Lan.

Xem thông tin liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức tại [ceramics@aesexhibitions.com](mailto:ceramics@aesexhibitions.com)

»» EXHIBITORS ««

»» VISITORS ««

»» DELEGATES ««

Co-Organised by AES, VIBCA and AES UK

[ceramics@aes-exhibitions.com](mailto:ceramics@aes-exhibitions.com)

[www.VietnamCeramicsExpo.com](http://www.VietnamCeramicsExpo.com)

VIETNAM Ceramics, powered by ASEAN Ceramics

